



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - ๑๙) ระลอกใหม่

ด้วย สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคเพื่อป้องกันการระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงให้สถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-๑๙ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่ ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามความเหมาะสมกับรายวิชา โดยให้ครูผู้สอนดำเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้บรรลุจุดประสงค์รายวิชาที่เทียบเคียงกับการสอนในห้องเรียน มอบหมายงานและรับ-ส่งงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

๒. ในรายวิชาปฏิบัติ ให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคำอธิบายรายวิชา

๓. ให้ผู้สอนปรับเกณฑ์วัดผลและประเมินผลตามความเหมาะสมของสมรรถนะรายวิชาและสถานการณ์ ด้วยวิธีการอื่นที่สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการทดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องปิดร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น รูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take-home Exam) หรือปรับเป็นการวัดผลและประเมินจากผลงานระหว่างเรียนเป็นระยะ เป็นต้น

๔. ให้ผู้สอนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการเข้าเรียนของผู้เรียนและวิธีการประเมินผล การเรียนการสอนแบบออนไลน์เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ

อนึ่ง วิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนแบบออนไลน์ไว้ให้ครูผู้สอน สามารถติดต่อประสานงานขอรับบริการได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หรือติดต่อฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางวรรณภา พ่วงกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน